



## คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

## Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๒๐ วันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบประมาณ

นายรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๒๐ วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๑ วันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

### เรื่องที่หนึ่ง พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ (ต่อเนื่อง) (พิจารณาเมื่อวันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นร่างที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาความในหมวด... ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่งการกำหนดความในหมวดนี้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเหมือนกันกับองค์กรอิสระอื่น ๆ จึงกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอยู่ในหมวดเดียวกันเพื่อให้ใช้กระบวนการร่วมกัน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. บทบัญญัติที่กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระ โดยการใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรม และปราศจากอคติ

๒. บทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

๓. บทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา โดยให้ประธานวุฒิสภานำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

๔. บทบัญญัติที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ

๕. บทบัญญัติที่กำหนดให้ตำแหน่งศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระพ้นจากตำแหน่ง

๖. บทบัญญัติที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม

๗. บทบัญญัติที่กำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ

ทั้งนี้ การพิจารณารายละเอียดสามารถนำกลับมาพิจารณาทบทวนได้อีกตามความเหมาะสม หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

### เรื่องที่สอง พิจารณาศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ (พิจารณาเมื่อวันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นายประพันธ์ นัยโกวิท ประธานอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ ได้เสนอรายงานความคืบหน้า ผลการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและระบบการเลือกตั้ง ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ) โดยเริ่มพิจารณาจากเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีข้อเสนอให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๕๐๐ คน (แบบแบ่งเขต ๓๕๐ คน แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน) ซึ่งขณะนี้ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะพิจารณابนพื้นฐานทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย

### เรื่องที่สาม การรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ

เนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันได้มีองค์กรต่าง ๆ อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (แห่งประเทศไทย) เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น เดินทางมายื่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

### เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย

ฝ่ายเลขานุการโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการแถลงข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

<http://www.parliament.go.th>